

Lesson 3: “Ano ang Gagawin Ko Upang Magmana ng Buhay na Walang Hanggan?”

1. Bakit ipinadala ng Diyos ang Kaniyang Anak dito sa sanlibutan?

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, **upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.**

Juan 3:17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi **upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.**

2. Maaari ba nating malaman na mayroon tayong buhay na walang hanggan?

Juan 5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, **Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan,** at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

1 Juan 5:11 At ito ang patotoo, na **tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan,** at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.

1 Juan 5:12 **Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay;** ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.

1 Juan 5:13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, **upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan,** sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios.

Karagdagang pag-aaral:

Juan 6:47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, **Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.**

3. Paano ginawang posible ng Diyos ang buhay na walang hanggan?

Efeso 2:8 Sapagka't **sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya;** at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;

Efeso 2:9 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.

1 Juan 5:4 Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay **ang ating pananampalataya.**

4. Ano ang kinakailangan kung nais nating matanggap ang libreng kaloob na buhay na walang hanggan?

Mateo 18:3 At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, **Malibang kayo'y magsipanumbalik**, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

Juan 3:3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, **Maliban na ang tao'y ipanganak na muli**, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.

5. Magagawa ba natin ang pagbabago sa ating sarili?

Jeremias 13:23 **Makapagbabago baga ang Etiope ng kaniyang balat, o ang leopardo ng kaniyang batik?** kung magkagayo'y mangakagagawa naman kayo ng mabuti, na mga bihasang gumawa ng masama.

6. Ang proseso ng bagong kapanganakan ay nangangailangan ng tulong mula sa Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa unang hakbang ng proseso ng kapanganakang ito?

Jeremias 31:3 Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pagibig: kaya't **ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang-loob**.

Juan 12:32 At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay **palalapitin ko sa akin** din.

7. Ano ang dapat nating maging tugon?

Isaias 45:22 **Kayo'y magsitingin sa akin**, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin.

Hebreo 12:25 **Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita**. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit.

8. Ano ang susunod na hakbang sa bahagi ng Diyos?

Juan 16:8 At siya, pagparito niya, ay **kaniyang susumbatan** ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol.

Gawa 2:36 Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.

Gawa 2:37 Nang marinig nga nila ito, ay **nangasaktan ang kanilang puso**, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin?

9. Kapag tayo ay nahatulan ng kasalanan, ano ang dapat nating maging tugon?

2 Cronica 7:14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay **magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad**; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalangin ko ang kanilang lupain.

Jeremias 3:13 **Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan**, na ikaw ay sumalansang sa Panginoon mong Dios, at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga ibang lupa sa ilalim ng bawa't sariwang punong kahoy, at kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon.

10. Kapag kinikilala natin ang ating pagkakasala at ang ating pangangailangan ng Kaniyang katuwiran, ano ang ibinibigay sa atin ng Diyos?

Gawa 5:30 Ibinangon ng Dios ng ating mga magulang si Jesus, na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy.

Gawa 5:31 Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas, **upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan**.

Roma 2:4 O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na **ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi?**

11. Ano ang dapat nating maging tugon sa kaloob na ito ng pagsisisi?

Kawikaan 23:26 Anak ko, **ibigay mo sa akin ang iyong puso**, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan.

Kawikaan 28:13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't **ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan**.

12. Ngayon ano ang magagawa ng Diyos para sa atin?

I Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na **tayo'y patatawarin** sa ating mga kasalanan, at **tayo'y lilinisin** sa lahat ng kalikuan.

Roma 12:2 At huwag kayong magsiyon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng **pagbabago ng inyong pagiisip**, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

13. Ano ang dapat nating gawin bilang tugon sa pagpapatawad at paglilinis sa atin ng Diyos?

Juan 1:29 Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!

Juan 3:14 At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao;

Juan 3:15 Upang ang sinomang **sumampalataya** ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan.

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y **sumampalataya** ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Juan 3:17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.

14. Pinatawad at nilinis na tayo ng Diyos; sumampalataya at tinatanggap na natin ito. Ano ang susunod na hakbang ng Diyos?

Roma 1:16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios **sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya**; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego.

Juan 1:12 Datapuwa't **ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios**, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.

15. Ngayon paano tayo nararapat mamuhay?

Juan 15:4 **Kayo'y manatili sa akin**, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin.

Juan 15:5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.

Galacia 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at **ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya**, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.

16. Ngayong mayroon na tayong Cristo na tumatahan sa ating mga puso, tutuksohin pa rin tayo ni Satanas. Gumawa ba ang Diyos ng paraan upang makatakas tayo sa tukso?

1 Corinto 10:13 Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't **tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya**; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis.

Isaias 30:21 At ang iyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo, na nagsasabi, **Ito ang daan, lakaran ninyo**; pagka kayo'y pumipihit sa kanan, at pagka kayo'y pumipihit sa kaliwa.

17. Paano natin tatahakin ang daan upang makatakas?

Santiago 4:7 **Pasakop nga kayo sa Dios**; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

Santiago 4:8 **Magsilapit kayo sa Dios**, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanang; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala.

Awit 37:5 **Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon; tumiwala ka rin naman sa kaniya**, at kaniyang papangyayarihin.

18. Kasalanan ba ang matukso?

Santiago 1:13 Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't **ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man**:

Santiago 1:14 Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat.

Santiago 1:15 Kung magkagayo'y ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan: at ang kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan.

Karagdagang pag-aaral:

2 Corinto 10:5 Na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawa't bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Dios, at bumibihag sa lahat ng pagiisip sa pagtalima kay Cristo.

Hindi kasalanan ang pagkakaroon ng tukso (Hebreo 4:15); ngunit ang kasalanan ay dumarating kapag tayo ay bumigay sa tukso.

Hebreo 4:15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi **isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan**.

19. Sa pamamagitan ng pagsunod sa paraan ng pagtakas ng Diyos (Santiago 4:7-8), ano ang gagawin natin sa tukso?

Kawikaan 1:10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanang, **huwag mong tulutan**.

20. Ang unang labing-isang talata ng Juan 8 ay nagsasabi tungkol sa isang babaeng dinala kay Jesus na nahuli sa pangangalunya. Hinatulan ba siya ni Jesus?

Juan 8:10 At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? wala bagang taong humatol sa iyo?

Juan 8:11 At sinabi niya, Wala sinoman, Panginoon. At sinabi ni Jesus, **Ako man ay hindi rin habatol sa iyo:** humayo ka ng iyong lakad; mula ngayo'y huwag ka nang magkasala.

Ang talatang ito ay hindi pinahihintulutan ang pangangalunya, ngunit ipinapakita na pinatawad siya ni Jesus at sinabi sa kanya na huwag na itong gawin muli. Hindi hiniling ni Jesus sa kanya na gawin ang imposible nang hindi nagbibigay ng kapangyarihang sumunod.

21. Pareho ba ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon?

1 Juan 3:5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan.

1 Juan 3:6 Ang **sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala;** sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya.

1 Corinto 15:34 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at **huwag mangagkasala;** sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihyan.

Karagdagang pag-aaral:

Mateo 5:48 **Kayo nga'y mangagpakasakdal,** na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.

22. Anong probisyon ang ginawa ng Diyos kung sakaling madulas at mahulog muli tayo?

1 Juan 2:1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At **kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid.**

Ang kasalanan ang naghiiwalay sa ating kaluluwa sa Diyos (Isaias 59:2). Ang layunin ng tagapagtanggol ay bigyan tayo ng isa pang pagkakataon na maibalik sa Diyos.

Isaias 59:2 Kundi **pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios,** at **ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo,** upang siya'y huwag makinig.

23. Ang mga pangakong ibinigay ng Diyos upang tayo ay hindi na mahulog muli sa kasalanan ay napakarami. Isaalang-alang natin ang ilan lamang sa mga ito:

1 Juan 5:4 Sapagka't **ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan;** at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya.

Judas 1:24 **Ngayon doon sa makapagiingat sa inyo mula sa pagkatisod,** at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak, sa harapan ng kaniyang kaluwalhatian.

Filipos 4:13 **Lahat ng mga bagay ay aking magagawa** doon sa nagpapalakas sa akin.

Karagdagang pag-aaral:

Awit 34:17 Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at **iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan.**

Awit 34:19 Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't **inililigtas ng Panginoon** sa lahat.

Isaias 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't **ako'y sumasaiyo**; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; **aking palalakasin ka**; oo, **aking tutulungan ka**; oo, **aking aalalayan ka** ng kanang kamay ng aking katuwiran.

2 Corinto 12:9 At siya'y nagsabi sa akin, **Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo**: sapagka't ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo.

Filipos 2:13 Sapagka't **Dios ang gumagawa sa inyo** maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban.

Hebreo 13:20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus,

Hebreo 13:21 Ay **pakasakdalín nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa** upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.

2 Pedro 2:9 **Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal**, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom.

“Itinatanong ba ninyo, Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Dapat ninyong ilagay sa pinto ng pagsisiyasat ang inyong nauna nang mga palagay, ang inyong namana at nalinang na mga kuru-kuro. Kung sinasaliksik ninyo ang Mga Kasulatan upang ipagsanggalang ang inyong sariling mga palagay, hindi kailanman ninyo maaabot ang katotohanan. Magsaliksik kayo upang mabatid kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kung sa inyong pagsasaliksik ay dumating sa inyo ang kombiksiyon o paniniwala, kung inyong makita na ang pinahalagahan ninyong mga palagay o mga kuru-kuro ay hindi natutugma sa katotohanan, ay huwag ninyong bibigyan ng maling pakahulugan ang katotohanan upang maibagay lamang sa inyong sariling paniniwala, bagkus ay tanggapin ninyo ang liwanag na nabigay. Buksan ninyo ang puso't isipan, upang inyong makita ang mga kagilagilalas na bagay mula sa salita ng Diyos.” Christ’s Object Lessons, page 112.